

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
CÔNG TÁC HỘI THẨM NĂM 2021 CỦA ĐOÀN HỘI THẨM  
NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**I. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh covid diễn biến rất phức tạp, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi ảnh hưởng nặng nề, nhiều vụ án đã lên lịch xét xử phải dừng lại vì dịch bệnh, gây tổn động phải tập trung xét xử vào thời gian cuối năm. Bên cạnh đó năm 2021 là năm giao thời giữa hai nhiệm kỳ, nhiều vị hội thẩm không còn tham gia, các vị mới được bầu còn bỡ ngỡ trong công tác nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử nên phần nào có khó khăn trong hoạt động của Đoàn. Tuy nhiên Đoàn Hội thẩm đã động viên các vị Hội thẩm thực hiện phòng chống dịch và tham gia xét xử nhiệt tình, trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 được HĐND thành phố Quảng Ngãi bầu ra gồm 30 vị, trong đó có 16 nam và 14 nữ, đến tháng 5 năm 2021 một đồng chí qua đời vì bạo bệnh, còn lại 29 vị. Tháng 7 năm 2021 Đoàn được bầu lại nhiệm kỳ mới với 30 vị. Để bảo đảm cho các hoạt động của đoàn theo luật định, đoàn đã bầu ra 1 vị Trưởng đoàn và 02 vị Phó đoàn.

Trong 30 vị Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 16 vị tái cử và 14 vị mới, được cơ cấu đầy đủ thành phần, nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của công tác xét xử. Đặc biệt nhiệm kỳ này số vị hội thẩm là cán bộ hưu trí tăng hơn nhiệm kỳ trước với 12 vị (nhiệm kỳ trước 7 vị) có nhiều thời gian và tâm huyết cho công tác nghiên cứu hồ sơ cũng như tham gia hoạt động xét xử, bên cạnh đó nhiều vị là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể thuận lợi cho việc xét xử cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Về trình độ chuyên môn 27 vị có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ 90%; có 3 vị trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ 10%; về trình độ lý luận chính trị: có 8 vị trình độ cao cấp, 22 vị trung cấp.

Hội thẩm nhân dân của thành phố Quảng Ngãi đa số đều giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan, đơn vị nên có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao và có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khả năng nghiên cứu, áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử. Đồng thời có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tòa án và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Hội thẩm nhân dân luôn có tư tưởng vững vàng, xác định được nhiệm vụ chính trị, có lập trường giai cấp, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Pháp luật, bảo vệ



Đảng, Nhà nước, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, từ đó Hội thẩm nhân dân thể hiện được bản lĩnh của mình, thể hiện được nguyên tắc độc lập khi tham gia xét xử.

## **II. Kết quả hoạt động năm 2021:**

### **1. Kết quả hoạt động xét xử:**

Năm 2021 Đoàn Hội thẩm đã tham gia xét xử 798 lượt với 399 vụ án các loại, trong đó án Hình sự có 221 vụ, án Dân sự có 86 vụ, án Hôn nhân Gia đình có 84 vụ và Hành chính 01 vụ.

Quá trình tham gia xét xử, các vị Hội thẩm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời phát huy được vai trò của mình, xét xử độc lập, khách quan, trung thực, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương, đóng góp vào thành tích chung của TAND thành phố Quảng Ngãi năm 2021. Trước khi tham gia xét xử các Hội thẩm có đến Tòa nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ của từng vụ án rất khách quan và khi xét xử đặt câu hỏi thẩm vấn đi vào nội dung đi vào trọng tâm của vụ án, làm rõ các vấn đề cần phải giải quyết. Trong quá trình nghị án thể hiện được sự độc lập khi phát biểu quan điểm, đảm bảo được nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Trong xét xử các vị Hội thẩm luôn giữ vững bản lĩnh, nắm vững quy định của pháp luật, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người cầm cân, nảy mực. Các vị hội thẩm là những người gần dân, hiểu được điều kiện hoàn cảnh thực tế của người dân, hiểu rõ vụ việc xảy ra tại địa phương vì vậy có nhiều thuận lợi trong công tác xét xử. Đối với các phiên tòa hình sự các vị hội thẩm tham gia xét xử đã nghiêm túc, tập trung theo dõi tranh tụng tại tòa để nhận định đúng các hành vi phạm tội, cùng hội đồng xét xử tuyên những bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm cũng như gây oan sai cho người vô tội. Đối với các vụ án dân sự, nhất là những vụ án tranh chấp tài sản, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp thương mại... phức tạp, kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần, nhiều vị hội thẩm đã dành thời gian, trí tuệ nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật, xem xét từng tình tiết liên quan để cùng hội đồng xét xử, xét xử vụ án đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho đương sự.

Thực hiện cải cách tư pháp, đổi mới phương pháp xét xử, đa số các vị hội thẩm đã tập trung nghe tranh tụng tại phiên tòa để hiểu rõ, nhận định, đánh giá bản chất vụ việc, góp phần giải quyết vụ án thấu tình, đạt lý đúng quy định của pháp luật. Các vị hội thẩm cũng tích cực phân tích, hòa giải tại phiên tòa giúp nhiều đương sự khi ra phiên tòa vẫn thỏa thuận được, góp phần hạn chế việc mâu thuẫn sau khi kết thúc vụ án, nhất là án hôn nhân gia đình, nhiều vụ đã hòa giải tại phiên tòa, đương sự rút đơn, gia đình đoàn tụ.

### **2. Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ:**

Năm 2021 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 02 đợt tập huấn gồm 2 ngày bằng hình online, đoàn hội thẩm của thành phố đã tham gia đầy đủ,



ng nghiêm túc. Hoạt động tập huấn đã bổ sung kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng xét xử cho hội thẩm.

### **3. Hoạt động phối hợp với lãnh đạo Tòa án cùng cấp**

Đoàn Hội thẩm thường xuyên giữ mối quan hệ với lãnh đạo Tòa án Thành phố thông qua đồng chí Trưởng đoàn, phối hợp cùng lãnh đạo Tòa án phân công Hội thẩm xét xử, tham gia bình xét khen thưởng; phối hợp tổ chức tổng kết công tác Hội thẩm nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp cùng lãnh đạo Tòa án đề xuất nhân sự để UBMTTQ Thành phố hiệp thương trình HĐND Thành phố bầu Đoàn Hội thẩm nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả, đúng luật định.

### **4. Hoạt động khác:**

Đoàn Hội thẩm thường xuyên trao đổi, động viên các vị Hội thẩm sắp xếp thời gian tham gia xét xử. Thăm hỏi 11 lượt Hội thẩm ốm đau, thai sản và chia buồn khi gia quyến có tang gia. Đặc biệt trong năm Đoàn Hội thẩm đã tổ chức một chuyến tham quan dã ngoại nhằm động viên, khích lệ tinh thần của các vị Hội thẩm, gắn bó tình đoàn kết trong tập thể Đoàn Hội thẩm.

### **III. Tồn tại, hạn chế:**

- Vẫn còn có vị hội thẩm nhân dân nghiên cứu hồ sơ chưa kỹ, ghi chép chưa đầy đủ, có trường hợp nghiên cứu hồ sơ vụ án còn sơ sài, y lại Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, nên khi đặt câu hỏi (xét hỏi) còn trùng lặp với câu hỏi của những người tiến hành tố tụng khác. Có những vụ án, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân chưa phối hợp chặt chẽ, trong quá trình chuẩn bị xét xử cũng như xét xử tại phiên tòa và giai đoạn nghị án.

- Vẫn còn nhiều vị hội thẩm không tham gia tập huấn nghiệp vụ.

- Chế độ bồi dưỡng cho Hội thẩm quá thấp nên không động viên được Hội thẩm tích cực tâm huyết trong công tác xét xử và trong các hoạt động khác.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:**

1. Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế của năm 2021, năm 2022 Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Quảng Ngãi phấn đấu có 100% vị Hội thẩm tham gia xét xử, 100% vị Hội thẩm tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Tòa án các cấp tổ chức.

2. 100% vị hội thẩm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xét xử, khắc phục tình trạng nghiên cứu hồ sơ vụ án qua loa, sơ sài.

3. Đoàn Hội thẩm hoạt động tích cực, đúng chức năng nhiệm vụ cùng Tòa án nhân dân thành phố hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm và góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

### **IV. Kiến nghị:**

- Các cơ quan có Hội thẩm nhân dân tạo điều kiện về thời gian để Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án đầy đủ theo kế hoạch của tòa án, xem việc tham gia xét xử của Hội thẩm là nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của Hội thẩm nhân dân, hỗ trợ hoạt động của Hội thẩm nhân dân theo qui định.

- Tăng kinh phí hỗ trợ cho hội thẩm khi nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử.

- Các vị Hội thẩm nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xét xử với hiệu suất và chất lượng cao nhất, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội thẩm nhân dân, góp phần cùng ngành Tòa án phấn đấu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”./.

Trên đây là báo cáo công tác hội thẩm năm 2021 của Đoàn Hội thẩm thành phố Quảng Ngãi./.

**TM. ĐOÀN HỘI THẨM TP. QUẢNG NGÃI**  
**TRƯỞNG ĐOÀN**



**Hoàng Minh Tân**